



ฉบับที่ 1/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556

สารจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เริ่มต้นศักราชใหม่ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเรื่องราวที่น่ายินดีและหลากหลายรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกท่าน

ข่าวแรกขอต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง "นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่" ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการสภาและจัดเลี้ยงต้อนรับนายกสภาและคณะกรรมการสภาชุดใหม่ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา



มหาวิทยาลัยขอร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.ชวลิต หมิ่นนุช ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการสภา ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงท่านเดียว และอีกท่าน คือ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ ท่านอธิการบดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "อุปนายก (คนที่ 2)" โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)



ดร.ชวลิต หมิ่นนุช  
ได้รับแต่งตั้งเป็น  
"กรรมการ กกอ."  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(กกอ.)



ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์  
ได้รับแต่งตั้งเป็น  
"อุปนายก (คนที่ 2)"  
โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษา  
เอกชนแห่งประเทศไทย  
(สสอท.)



มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบจากหน่วยงานต้นแบบระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 5 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษาเข้ารับมอบรางวัล

ในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับชาติ ดังนี้

- รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย  
ในงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 จากสำนักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยโดยผู้แทนจาก  
ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษาเข้ารับมอบรางวัล



### 🏆รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555

รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards 2012) จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย "White University"



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ่ายรูปร่วมกับ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่



ท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบรางวัลชมเชย "องค์กรโปร่งใส" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

นอกเหนือจากความสำเร็จที่เกิดจากบุคลากรแล้ว ยังมีผลงานของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงจนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศซึ่งผู้บริหารขอชื่นชมในความพยายามและความทุ่มเทของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านขอยกตัวอย่างผลงานความสำเร็จของนักศึกษา ได้แก่



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันโครงการ The CIMA GBC 2013 จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษชะศรีน



รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับภาคใต้) จากการแข่งขันโครงการสุดขยอด้ฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) ปี 2 โดยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ



อันดับที่ 29 ของโลก (จากทั้งหมด 64 ทีมทั่วโลก) จากการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2013 จากนักศึกษาตัวแทนชมรม Dance Style ทีม South TimeZ





ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของบัณฑิตควบคู่กับการพัฒนาคณาจารย์ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ต่อผู้เรียนและผู้สอนทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปมีการกำหนดนโยบายให้คณาจารย์นำ ระบบiLearning มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ **โครงการ Innovative Learning** ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำ **ผังแม่บท (Master Plan)**ฉบับใหม่เพื่อวางแผนการปลูกสร้างอาคารใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคต นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงอาคารเดิม อาทิ **อาคารสงขลา** ซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดโดยปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งานมากขึ้น การก่อสร้าง**สนามฟุตบอล**ใหม่ให้มีความเป็นมาตรฐานขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้งานแล้ว



ประชุมโครงการผังแม่บท  
มหาวิทยาลัยร่วมกับ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งที่ได้สละเวลาร่วมเป็น**คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน** ที่ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภายในและสำหรับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมหลักฐานประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2556 ที่จะถึงนี้

และข่าวสุดท้ายในฉบับนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการทบทวนตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรได้มีการประชุมหารือและเห็นชอบให้มีการ**ปรับเปลี่ยนและลดตัวชี้วัดการประเมินผล**เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่งานของบุคลากรมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ IPMP สำหรับการประเมินประจำปีการศึกษา 2556 ให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

😊 สุดท้ายนี้ขอให้บุคลากรทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำงาน และสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพของตัวเอง พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงปลอดจากโรคร้ายต่าง ๆ 😊

ด้วยความห่วงใย  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่